



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 หน้า 8 มูลค่าข่าว 94,784.-

‘สุวิทย์’เตรียมจัดเรตติ้ง 10อันดับมหา’ลัยไทย วางอว.กระทรวงปัญญา

พระนครเหนือ ● “สุวิทย์” จากระบบที่อึดอ้าย ต้องมีการเตรียมจัดเรตติ้งมหาวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงออกจากยุคเดิมๆ ในประเทศ 10 อันดับ โดย ไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียว ต้องมอง 20 อันดับ จะต้องทำตามแผน ถึงอนาคตเป็นมหาวิทยาลัยที่จะ ยกระดับคุณภาพ พร้อมกับ เปิดรับสิ่งต่างๆ มากขึ้น โดยใน มอนนโยบาย ทปอ. สร้างให้ ช่วง 3-6 เดือนต่อจากนี้ ตนจะ อว.เป็นกระทรวงแห่งปัญญา จะปลดล็อกมหาวิทยาลัยไม่ให้ติด กับตัวรูปแบบเดิมด้วยการสร้าง ทางเดินให้แก่มหาวิทยาลัยแต่ละ แห่งไปพร้อมกับการเติมคุณภาพ และมาตรฐาน เช่น การจะเป็น มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี หรือ การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น เป็นต้น อีกทั้งตนไม่อยาก เห็นมหาวิทยาลัยแข่งขันแย่งกันที่ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง แต่ ตนต้องการเห็นมหาวิทยาลัยยก ระดับคุณภาพตัวเองจากลำดับ รั้งท้ายขึ้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ที่ท็อปไฟว์หรือท็อปเท็นให้ได้ นอกจากนี้การผลิตรายการที่ทันสมัย จะต้องตอบโจทย์พื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) ด้วย

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) นายสุวิทย์ เหมินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าว ตอนหนึ่งในการมอบนโยบาย ให้แก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย (ทปอ.) ว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีเวลาไม่มากในการทำงาน ดังนั้นตนจึงขอให้ทำงานแข่งกับเวลาและเน้นการลงมือปฏิบัติจริงในการขับเคลื่อน งานอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ โดย ขอพลังจากทุกคนได้ช่วยกัน สร้างให้ อว.เป็นกระทรวงแห่ง ปัญญา และเป็นกระทรวงแห่ง อนาคตของประเทศให้ได้ภายใต้การดำเนินงาน 3 ส่วน คือ 1.การสร้างคน 2.สร้างองค์ความรู้ และ 3.สร้างนวัตกรรม และ มหาวิทยาลัยต้องดูแลการศึกษา ทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะการดูแล การศึกษาในสังคมผู้สูงอายุ ไม่ใช่แค่รับผิดชอบการศึกษาของเด็กอายุ 18-22 ปีเท่านั้น ซึ่ง มหาวิทยาลัยเองจะต้องออก

การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำงาน หรือ OKRs ของกระทรวงและกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา ต่อจากนั้น 6 เดือน จะประเมินศักยภาพ และความสามารถของสถาบัน อุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ เช่น การใช้ตัวอย่างผลงาน ของมหาวิทยาลัยตามกลุ่มเป้าหมาย และ 20 มหาวิทยาลัย ต้องจัดทำแผนเป้าหมายยก ระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย จาก นั้น 10 มหาวิทยาลัยได้รับการ ประเมินจัดอันดับ

“อย่างไรก็ตาม ความ เหลือมล้าไม่ใช่ภาพกรรม แต่เป็น ของจริง การลดความเหลื่อม ล้าต้องอาศัยพลังที่แท้จริงจาก ชุมชน ต้องการชุมชนนวัตกรรม ที่ชุมชนเป็นผู้คิดค้น สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น เพราะประเทศ ที่พัฒนาแล้วต้องมาจากชุมชน ที่พัฒนาแล้ว และไม่ใช่เพียง โชว์ว่าชุมชนทำอะไร แต่ต้อง เอาพลังความรู้จากชุมชน ตั้ง นั้น อยากฝากมหาวิทยาลัยให้ ร่วมกันตั้งวง เพื่อแก้ปัญหาใน 2 เรื่องสำคัญ คือ 1.ลดความ เหลือมล้า ทำอย่างไรให้เกิด การเปลี่ยนแปลงขึ้น และควร สร้างแพลตฟอร์มกลางในการ บริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ ยกระดับ และ 2.การจัดความ ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ต้องการให้แก้ความยาก จนโดยใช้บิ๊กดาต้า ข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ใช่เพียงการเพิ่มสวัสดิการ แต่มหาวิทยาลัยต้องทำให้เกิด การซ่อมปัญหา อว.จะทำงาน ร่วมกับคณะทำงานของนายกฯ อยากให้มหาวิทยาลัยช่วยว่าจะ ทำอย่างไรได้บ้าง และโจทย์จาก ข้อมูลจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง” รมว.อว.กล่าว.